

HỘI THẢO KHOA HỌC “PHẬT GIÁO VÀ QUYỀN CON NGƯỜI”

Chiều ngày 17/5/2024, tại Hội trường Viên Quang (Học viện PGVN tại Hà Nội, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khoa học “Phật giáo và Quyền con người”. Hội thảo do Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN; Trường Đại học Luật, ĐHQGHN và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cùng phối hợp thực hiện.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN khẳng định, quyền con người là một chủ đề đặc biệt từ lâu đã

được Nhà trường tiên phong trong nghiên cứu và giảng dạy ở nhiều lĩnh vực pháp lý – xã hội mới. Chủ đề “Phật giáo và quyền con người” đã phản ánh mối liên hệ sâu sắc giữa “đạo và đời”, thể hiện tâm nguyện của các cơ quan đồng tổ chức trong việc kết nối và xiển dương hai vấn đề rất quan trọng không chỉ ở nước ta mà còn trên toàn thế giới.

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 10 tham luận tiêu biểu trên tổng số 38 tham luận để trình bày trực tiếp tại Hội thảo, chia thành 2 phiên.

Tại phiên thảo luận, Hội thảo ghi nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, phong phú, đa dạng, cởi mở đến từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các học giả có mặt trong Hội trường.

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà khoa học đã đóng góp tích cực vào sự thành công tốt đẹp của Hội thảo. [Xem thêm](#)



TRƯỜNG QUỐC TẾ

Buổi chia sẻ về “Ứng dụng xử lý hình ảnh, thị giác máy và an ninh mạng dựa trên AI trong sản xuất công nghiệp và hệ sinh thái IoT”



Ngày 26/4/2024, Câu lạc bộ Nhà Khoa học, Trường Quốc tế, tổ chức workshop quốc tế với chủ đề “Ứng dụng xử lý hình ảnh, thị giác máy và an ninh mạng dựa trên AI trong sản xuất công nghiệp và hệ sinh thái IoT”. Tham dự chương

trình có các giảng viên của Trường Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Học viện Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Thành Đô, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các diễn giả cũng giới

thiệu về các trường đại học tại Đài Loan (Trung Quốc) và cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi giảng viên, sinh viên, cơ hội nhận nhiều suất học bổng giá trị theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.

[Xem thêm](#)